



ฉบับที่ 6/2562 วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2561



**การดูแลครอบครัวเด็กป่วยโรคมะเร็ง: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ**  
อาจารย์สุ่มัจฉรา มานะชีวกุล  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

**วัตถุประสงค์** เพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลครอบครัวเด็กป่วยโรคมะเร็งอย่างเป็นระบบ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ งานวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลองเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวเด็กป่วยโรคมะเร็ง ระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2561 ที่มีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 24 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย และแบบบันทึกการสกัดข้อมูล ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มีค่าความสอดคล้องตรงกันระหว่างผู้ประเมินเท่ากับร้อยละ 100 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา

**ผลการศึกษาพบว่า** จากการทบทวนองค์ความรู้อย่างเป็นระบบทำให้ได้วิธีการ/รูปแบบสำหรับนำไปใช้ในการดูแลครอบครัวผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง โดยสามารถจำแนกประเด็นการให้การดูแลครอบครัวเด็กป่วยโรคมะเร็งโดยการแบ่งช่วงเวลาของการดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะเริ่มต้นการรักษา พบว่างานวิจัยทั้งหมดใช้หลักการการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม และส่วนใหญ่ให้การดูแลกับมารดา 2) ระยะระหว่างรับการรักษา พบว่ามีวิธีการดูแลที่เกิดจากหลักการที่หลากหลาย ได้แก่ การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ การแพทย์ทางเลือก การทำสมาธิ การให้ความรู้ กระบวนการเสริมพลังอำนาจ และการดูแลด้านจิตวิญญาณ ให้การดูแลในบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และพี่น้องของเด็กป่วย และ 3) ระยะหลังได้รับการรักษา พบงานวิจัย 3 เรื่อง ดำเนินการด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน คือการให้บิดามารดาเขียนระบายความรู้สึกเมื่อสิ้นสุดการรักษาทันที การให้ความรู้บิดามารดาเกี่ยวกับการออกกำลังกายร่วมกับการควบคุมอาหารเมื่อเด็กหยุดการรักษามาระยะหนึ่งและมีน้ำหนักเกิน และการดูแลครอบครัวเมื่อเด็กป่วยเข้าสู่ระยะสุดท้ายของโรค



**สถาบันวิจัยและพัฒนา** มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสร้างบรรยากาศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ จึงขอเชิญเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2562 โดยผลงานวิจัยต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด (**ดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือฐานข้อมูลสากลแล้ว**) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยมีเงินรางวัลพร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะนักวิจัยด้วย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <http://ird.stou.ac.th/Researchlib/download.php> พร้อมแนบหลักฐานส่งไปยัง ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา **ภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางลัคนา พูลเจริญ โทร. 7589

**สถาบันวิจัยและพัฒนา** เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Application Line) ผู้สนใจสามารถ scan QR Code นี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยได้ทันที

“รับข่าวทันใจ ด้วย PR Line สวพ.”



## ข่าววิจัยนอกรั้ว



**สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)** มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากระบวนขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอ **ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561** ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งและจราจรในภูมิภาค สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค โทร. 0 2215 1515 ต่อ 3043 และ 3044



**สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ** มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอ **ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561** ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ กลุ่มวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ชั้น 7 เลขที่ 89/169-170 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม โทร. 090-993-1533



**สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)** มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุดรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอ **ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561** ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โทร. 0 2141 1699



**ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)** ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ปี พ.ศ. 2561 - 2562 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการสมัครได้จากเว็บไซต์ <http://www.trc.or.th> เลือกเมนูทุนวิจัย/หัวข้อนโยบายสนับสนุนทุนวิจัย ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยดังกล่าว **ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562** หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาววันวิสาข์ กัสสุภา นักวิชาการ ศจย. ผู้ประสานงาน โทร. 085-668-0421

## ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย



**มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย** ได้จัดทำวารสารมังรายสาร (Mangrai Saan) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ได้เผยแพร่บทความวิจัย และงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการไทยสู่ระดับสากล ซึ่งมีกำหนดจัดตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 2 ฉบับ/ปี (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ซึ่งในปัจจุบันได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดข้อมูลเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับที่ 12 ได้ที่ เว็บไซต์ <http://www.iiilc.cru.ac.th/iiilc> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษาฯ โทร. 0 537 76000 ต่อ 2153



**มหาวิทยาลัยมหิดล** ได้จัดทำวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม ซึ่งวารสารนี้เปิดรับบทความตลอดปี สอบถามข้อมูลได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล e-mail : [supalak.waa@mahidol.ac.th](mailto:supalak.waa@mahidol.ac.th) หรือ เว็บไซต์ <http://www.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r> โทร. 0 2441 5000 ต่อ 2114



**มหาวิทยาลัยมหาสารคาม** ได้จัดทำวารสารนานาชาติ Research & Knowledge เพื่อส่งเสริมเผยแพร่งานศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความ และส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ <https://rk.msu.ac.th> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4375 4416



**มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์** ได้จัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อรวบรวมบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) โดยขอขยายครอบคลุมวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของนักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันโดยจัดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ฉบับที่ 2 มิถุนายน - กันยายน ฉบับที่ 3 ตุลาคม - มกราคม) ทั้งนี้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index : TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 : ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ <https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2432 6101-5 ต่อ 1220 หรือ 08 6375 2731